



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 447/2553

23 กรกฎาคม 2553

รมช.กษ. แจงนโยบายและแนวทางการพัฒนาทางพาราแก๊สผู้นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หวังสร้างเครือข่ายรองรับการแก้ไขปัญหาภัยทั้งระบบ และรักษาเสถียรภาพราคาให้มั่นคงยั่งยืน

นายสุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวกับผู้นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพราคายางพารา ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน รัฐบาลถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องนำประเทศไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นในทุกสาขาอาชีพ สำหรับอาชีพการทำสวนยาง นับว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งยางพารามีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับ 1 ในบรรดาสินค้าเกษตรของประเทศ มีมูลค่าปีละ 3 แสนล้านบาท และรายได้นี้ได้กระจายไปสู่เกษตรกรเจ้าของสวนยางตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย

นายสุภชัย กล่าวต่อไปว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ยางพาราเป็นพืชยุทธศาสตร์ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งการพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความเข้มแข็งด้วย เพื่อใช้เป็นกลไกของรัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมทั้งเสนอรัฐบาลให้มีโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ อันจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการทำสวนยาง

นายสุภชัย กล่าวอีกว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยที่ไม่เคยปลูกยางมาก่อน และมีที่ดินเป็นของตนเองตั้งแต่ 2 ไร่ แต่ไม่เกิน 5 ไร่ ได้มีอาชีพและรายได้ โดยการปลูกยางพารา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2553 – 2555 โดยมีพื้นที่เป้าหมายในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้รวม 800,000 ไร่ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวล่าช้ากว่ากำหนด ประกอบกับปัญหาเรื่องกล้ายาง และปัญหาภัยแล้ง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปี นี้ จึงได้เลื่อนการดำเนินโครงการออกไปในปี 2554 – 2555 โดยในขณะนี้จะดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในปี 2554 จำนวน 400,000 ไร่ และในปี 2555 อีกจำนวน 400,000 ไร่

“การพบกับผู้นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง นับเป็นโอกาสดีที่กระทรวงเกษตรฯ จะได้ชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการยางพารา ทั้งการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา และแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพาราทั้งระบบ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรปลูกยางพารา เพื่อช่วยเหลือภาครัฐในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางในชุมชน และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพาราของประเทศด้วย” นายสุภชัย กล่าว

อนึ่ง สกย. จังหวัดพัทลุง มีสวนยางที่อยู่ในความดูแล จำนวน 65,876 ไร่ สถาบันเกษตรกรที่เป็นสหกรณ์กองทุนสวนยางทั้งหมด 48 สหกรณ์ และ การดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดพัทลุงมีความเข้มแข็ง โดยชนะเลิศการประกวดสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ และระดับภาค จำนวน 3 สหกรณ์ ประกอบด้วย

สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านทางเกวียน จำกัด สหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านห้วยไต่ จำกัด และ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้าน โศกพญา จำกัด